

เตลีทีวีส์

ฉบับที่ 24,500 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 10

ตามรอยกษัตริย์นักคิด ผ่าน 5 กลุ่มธุรกิจไทย



เพื่อ เป็นการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สมามินทรราชธิราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “กษัตริย์นักคิด นักพัฒนา” ผู้ประกอบการและนักออกแบบจึงจำเป็นต้องนำมาแนววิคิด ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สอดคล้องกับกระแสยุคปัจจุบัน เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นมูลค่า โดยไม่ลืมรากฐานความเป็นไทย เพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงได้จัดทำโครงการ “Bakt & Brain” เพื่อนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการ 5 กลุ่มธุรกิจที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้ ได้แก่

กลุ่มเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการเกษตรและอาหารติดอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่ออาศัยความได้เปรียบด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นทุนเดิม และเพิ่มเติมนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ประเทศไทยสามารถทะยานสู่การเป็น 1 ในธุรกิจเกษตรและอาหาร และกลายเป็น “แหล่งอาหารของโลก” จากผลผลิตท้องถิ่นที่มีมูลค่าและเป็นที่ต้องการระดับโลก

กลุ่มหัตถกรรม (Craft) หนึ่งในธุรกิจที่เกิดขึ้นจากศิลปวัฒนธรรมไทยที่กลายเป็นที่รู้จักระดับโลก โดยธุรกิจงานฝีมือและหัตถกรรมเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของงานออกแบบและงานศิลปะของไทย จึงเป็นแหล่งรวมของแรงงาน

สร้างสรรค์ที่มีมากกว่า 323,000 คนทั่วประเทศ จะนำการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดข้อจำกัดในการผลิตงานฝีมือ ทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณการผลิต และสร้างความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่จะต่อยอดงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันมากขึ้น และมีมูลค่าสูงขึ้นตามลำดับ



กลุ่มบริการ (Service) โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ และประเทศไทยยังได้รับเลือกให้เป็น “เป้าหมายของการท่องเที่ยวระดับโลก” หากสามารถประยุกต์แนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ทั่วโลก จะทำให้เกิดรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ



นางสาวอรุณพิศ อายะสมบัติ



กลุ่มไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) หนึ่งในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ผ่านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทยสู่กิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อาทิ การแสดงดนตรี ภาพยนตร์และแอนิเมชัน และรายการเกมโชว์ สู่นานาชาติทั่วโลก ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงโลกให้สามารถเข้าถึงสารจาก

ทั่วทุกมุมโลกผ่านอินเทอร์เน็ต กระจายกลิ่นอายความเป็นไทย และ เปลี่ยนเป็นมูลค่าเข้าประเทศอย่างค่อเนื่อง

กลุ่มกีฬา (Sport) กีฬาไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง “มวยไทย” เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก มีค่ายฝึกที่ ขึ้นทะเบียนกับสภามวยโลกกระจายอยู่ใน 128 ประเทศทั่วโลก แต่ ปัญหาหลักคือหลักสูตรขาดมาตรฐาน สภามวยไทยโลกจึงได้แต่งตั้ง คณะทำงานมวยไทยไอกล่าขึ้น เพื่อจัดทำหลักสูตรออนไลน์ (iGLA Muaythai Animation Education System-iMAES) ผ่านการ ประยุกต์นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้มวยไทย กลายเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญาประจำชาติ” ที่ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรการสอนที่ได้มาตรฐาน แบบออนไลน์ แอนิเมชัน และเกม ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางสาวจรรยาพัชร อาชวะสมิต นักออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ กล่าวไว้ว่า ความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจการออกแบบสิ่งทอของประเทศ ไทยอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมเริ่มต้นขึ้น เมื่อครั้งได้รับ โอกาสในการทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพราะ ได้สัมผัสกับมุมมองของความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศจากโครงการในพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑ อย่างมากมาย ได้เรียนรู้ถึงความเป็นนักพัฒนาที่ไม่มีวันหยุดของพระองค์ท่าน จึงตั้งมั่นว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านออกแบบสิ่งทอของตนเอง มาร่วมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านงานหัตถกรรม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นของไทย อันจะนำไปสู่การสร้างงานและการกระจายรายได้ อย่างยั่งยืนสู่ชุมชนตามรอยพระราชดำริ

นางสาวจรรยาพัชร ยังกล่าวอีกว่า หากผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ไม่หยุดอยู่กับที่ เปิดใจรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ และนำมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ จะสามารถพัฒนา ธุรกิจ ด้วยการเปลี่ยนมันสมองและภูมิปัญญาไทยให้กลายเป็นจุดเด่น และเป็นที่ยอมรับในสายตาคนทั่วโลกได้.

นภาพร พาณิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th